

ข่าวหนังสือพิมพ์วันที่ ๑๐ - ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙

โดย กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ ขอเสนอข่าวและบทความที่เกี่ยวข้องกับศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม และกระบวนการยุติธรรม ซึ่งได้ทำการตรวจจากหนังสือพิมพ์รายวัน รายละเอียด ดังต่อไปนี้

ฉบับวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙ จำนวน ๗ เรื่อง

๑. ภาพข่าว “เผยแพร่ความรู้” จากหนังสือพิมพ์ ไทยโพสต์
๒. “ปู ขึ้นศาล-ค้านใช้ม.๔๔ ยึดทรัพย์” จากหนังสือพิมพ์ มติชน สยามรัฐ
๓. “ศาลสั่งแมล์นรกจ่ายชสมก.กว่า๑๖ล.” จากหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ มติชน
๔. ภาพข่าว “เปิดห้องปฏิบัติธรรม” จากหนังสือพิมพ์ มติชน
๕. ภาพข่าว “ทำบุญเลี้ยงพระ” จากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ
๖. คอลัมน์กฎหมายข้างตัว “ชดเชยที่ดินที่เสียจากการเวนคืนอย่างไร” จากหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์
๗. “ศาลพิพากษายกฟ้อง คักดาพินิจ” จากหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์

ฉบับวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๙ จำนวน ๓ เรื่อง

๑. “๕๒ นายทุนตีมีน บุกรุกชายหาดหัวหิน” จากหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ มติชน
๒. คอลัมน์กฎหมายว่าไรดี “คนในทางกฎหมาย” จากหนังสือพิมพ์ ไทยโพสต์
๓. ภาพข่าว “ไกล่เกลี่ยหนี้ก่อนฟ้อง” จากหนังสือพิมพ์ สยามธุรกิจ

ฉบับวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ จำนวน ๑ เรื่อง

๑. คอลัมน์รายงานพิเศษ “วิภกรรม สฉิ คุก ๒๐ ปี คดีกู้ กรุงเทพฯ” จากหนังสือพิมพ์ แชนส์สุดสัปดาห์
-

52นายทุนตีมีน บุกรุกชายหาดหัวหิน

ฎีกาตัดสินแต่ยังดื้อ ปิดเส้น30วันรื้อถอน

จังหวัดศาลเมืองหัวหิน สั่งนายทุน 52 รายรื้อถอน
อาคารรุกล้ำชายหาดออกจากพื้นที่ภายใน 30 วัน หลัง
ศาลฎีกาอ่านคำพิพากษาคดีมา ♦ อ่านต่อหน้า 9



สั่งรื้อ...สภาพสิ่งปลูกสร้างทั้งที่พักและ
ร้านอาหารของบรรดานายทุน 52 ราย ที่ปลูก
รุกล้ำชายหาดในเขตเทศบาลหัวหิน
จ.ประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่ศาลเจ้าแม่ทับทิม
ถึงสะพานปลาหัวหิน หลังจากศาลฎีกามีคำ
พิพากษาตั้งแต่ปี 2557 ว่าบุกรุกพื้นที่ล่าสุด
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปเร่งรื้อให้รื้อถอน

หัวหิน □ ต่อจากหน้า 1

2 ปีแล้ว แต่กลับประวิงเวลา ล่อเจตนาไม่ปฏิบัติตามคำสั่งศาล ส่วนรองผู้การฯ กำชับตำรวจหัวหินเร่งรัดจับกุมจำเลย 8 รายตามหมายจับ เนื่องจากผู้ต้องหาส่วนใหญ่ไม่ได้หลบหนี แต่เป็นนักธุรกิจที่มีชื่อเสียง เป็นหัวหน้าคณะเนนนักการเมืองท้องถิ่น พร้อมให้ชี้แจงเหตุผลหลังรับทราบหมายจับ แต่ไม่มีการจับกุมผู้ต้องหา

เมื่อวันที่ 10 ก.ย. พ.ต.อ.ฉัตรไชย เรืองเมฆ รอง ผกก.ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่าหลังจากตรวจสอบรายงานความลับหน้าคดีบุกรุกชายหาดในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน กรณีนายทุน 52 ราย ก่อสร้างอาคารรุกล้ำพื้นที่ชายหาด ตั้งแต่ศาลเจ้าแม่ทับทิมถึงสะพานปลาหัวหิน เพื่อประกอบธุรกิจโรงแรม ร้านอาหารซีฟู๊ดขนาดใหญ่ บ้านพักอาศัย บริเวณริมถนนนเรศดำริห์ หลังจากศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีคำพิพากษาตั้งแต่ปี 57

พ.ต.อ.ฉัตรไชย กล่าวไว้ว่า หลังจากเทศบาลเมืองหัวหินเป็นโจทก์ยื่นฟ้องผู้บุกรุกทั้งหมดตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร ตั้งแต่ปี 46 โดยที่ผ่านมามีศาลได้พิจารณาออกหมายจับผู้ต้องหา 8 ราย ตั้งแต่วันที่ 10 ก.ย. 57 เนื่องจากจำเลยไม่ได้เดินทางไปฟังคำพิพากษาศาลฎีกาในคดีดังกล่าว ล่าสุดได้สั่งการให้พ.ต.อ.สิทธิชัย ศรีโสภณเจริญรัตน์ ผกก.สภ.หัวหิน เร่งรัดจับกุมจำเลยทั้งหมดตามหมายจับให้เรียบร้อยโดยเร็ว เนื่องจากผู้ต้องหาส่วนใหญ่ไม่ได้หลบหนี แต่เป็นนักธุรกิจที่มีชื่อเสียง เป็นหัวหน้าคณะของนักการเมืองท้องถิ่นในเมืองหัวหิน และให้รายงานชี้แจงเหตุผลให้ทราบว่าเหตุใดหลังรับทราบหมายจับ แต่ไม่มีการจับกุมผู้ต้องหาตามอำนาจหน้าที่นานกว่า 2 ปี

ด้านนายณพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหัวหิน มีหนังสือที่ ปช 52306.3/ว 3860 ลงวันที่ 7 ก.ย. 59 แจ้งให้จำเลยทุกรายปฏิบัติตามคำพิพากษาศาลฎีกา หลังจากพบว่าจำเลยยังไม่มีกรรรถถอนอาคารและยังไม่ได้ชำระค่าปรับตามคำพิพากษาศาลฎีกา ทั้งนี้จำเลยอาจมีหนังสือยินยอมให้เทศบาลหัวหินเข้าดำเนินการรื้อถอน แต่ผู้บุกรุกต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการรื้อถอน โดยให้ดำเนินการภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง หากเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามภายในเวลาที่กำหนด เทศบาลจะพิจารณาตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับค่าปรับที่ศาลฎีกามีคำสั่งปรับจำเลยที่ 3 ถึงที่ 11 มีความผิดตามพ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 แต่ละ

รายนามศาลได้พิจารณามีค่าปรับรายวัน วันละ 1,000-3,000 บาท ตามระยะเวลาที่ฝ่าฝืนนับถึงวันฟ้อง ทำให้จำเลยแต่ละรายต้องจ่ายค่าปรับรายละเกือบ 1 ล้านบาท ถึง 1.3 ล้านบาท ในระยะเวลา 2 ปี หลังศาลฎีกาอ่านคำพิพากษาเมื่อวันที่ 10 ก.ย. 57 แต่เทศบาลเมืองหัวหิน ในฐานะผู้เสียหายตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร ได้ตรวจสำนวนเมื่อวันที่ 23 ต.ค. ที่ผ่านมามีพบว่าจำเลยไม่ได้ปฏิบัติตามคำพิพากษา

ขณะที่ พ.ต.อ.บัญชา ปั้นประดับ รอง ผบก.ปทส. กล่าวว่าจากการติดตามความลับหน้าคดีบุกรุกหาดหัวหิน พบว่ามีความล่าช้าผิดปกติ หลังจากศาลฎีกามีคำพิพากษาแล้ว 2 ปี แต่เจ้าพนักงานท้องถิ่นเพิ่งมีหนังสือถึงจำเลย ล่าสุดฝ่ายปกครอง อ.หัวหิน กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือดีเอสไอ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) พร้อมเจ้าหน้าที่ทหารจาก กอ.รมน. ส่วนกลาง จะลงพื้นที่เพื่อร่วมกันตรวจสอบและเร่งรัดดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายในฐานความผิดบุกรุกที่สาธารณประโยชน์ มีการปล่อยน้ำเสียทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยขอให้ผู้บริหารเทศบาลหัวหินชี้แจงเหตุผลความล่าช้า มีการประวิงเวลาโดยล่อเจตนาไม่ปฏิบัติตามคำสั่งศาล.

กฎหมายอะไรดี

โดย ช.ช่วงทั่วหน้า

‘คนในทางกฎหมาย’

กฎหมายที่บัญญัติขึ้นมาในทุกประเทศจะใช้บังคับสำหรับคนเท่านั้น เพราะคนเป็นประธานแห่งสิทธิทั้งปวง และมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดไว้เพื่อความสงบเรียบร้อยในสังคม ดังนั้น หากสิ่งที่ไม่ใช่คนเช่นเป็นสัตว์ หรือวัตถุสิ่งของก็ต้องถูกกฎหมายบังคับ เพราะไม่สามารถทรงสิทธิหรือมีหน้าที่ใดๆ ตามกฎหมายได้นอกจากคนเท่านั้น

คนในทางกฎหมายเรียกว่า “บุคคล” ซึ่งมี 2 ประเภท ได้แก่ บุคคลธรรมดา และนิติบุคคล

บุคคลธรรมดา คือ มนุษย์ที่มีชีวิตทั่วไปนั่นเอง ซึ่งสภาพบุคคลย่อมเริ่มแต่เมื่อคลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารก และสิ้นสุดลงเมื่อตาย ดังนั้น เมื่อเริ่มสภาพบุคคลนับแต่คลอดจากครรภ์มารดา คนคนนี้จะทรงไว้ซึ่งสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายทุกประการ ใครจะไปทำอะไรที่กระทบสิทธิของเขาไม่ได้ เช่น การทำร้ายหรือฆ่าทารกในครรภ์ มีความผิดเพียงฐานทำแท้งหรือพยายามทำแท้ง แต่ไม่มีความผิดฐานฆ่าคนตายหรือพยายามฆ่าซึ่งเป็นโทษร้ายแรง แต่หากทารกนั้นคลอดออกมาจากครรภ์แล้วแม้เพียงเสี้ยววินาทีที่เขามีชีวิตอยู่ ผู้ที่ทำร้ายนับจากนั้นก็จะมี ความผิดฐานทำร้ายหรือฆ่าผู้อื่นเช่นเดียวกับทำร้ายหรือฆ่าผู้ใหญ่นั้นเอง

อย่างไรก็ตาม ทารกในครรภ์มารดาก็สามารถมีสิทธิ

ต่างๆ ได้ หากว่าภายหลังคลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารก เช่น ขณะที่มารดากำลังตั้งครรภ์ บิดาได้ถึงแก่ความตายไปก่อนที่ทารกจะคลอด มรดกของบิดาย่อมตกทอดแก่ทายาทนับแต่วันตาย ดังนี้ แม้ทารกยังไม่มีสภาพบุคคลในขณะที่บิดาตาย กฎหมายก็ให้ทารกภายหลังคลอดแล้วอยู่รอดมีสิทธิย้อนไปถึงวันที่บิดาเสียชีวิตได้ เป็นต้น

นิติบุคคล คือ บุคคลที่กฎหมายกำหนดขึ้น อาจเป็นคณะบุคคลที่ร่วมกันทำกิจการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือเป็นหน่วยงาน องค์กรใดก็ได้ ทั้งนี้ นิติบุคคลจะเกิดขึ้นได้ก็โดยกฎหมายเท่านั้น

นิติบุคคลมีหลายประเภทแล้วแต่ตั้งขึ้นตามกฎหมายใด ตัวอย่างเช่น ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน, ห้างหุ้นส่วนจำกัด, บริษัทจำกัด, สมาคม, มูลนิธิ, ทบวงการเมือง และวัดวาอาราม เป็นต้น

แม้นิติบุคคลจะไม่มีชีวิตจิตใจเหมือนบุคคลธรรมดาทั่วไป แต่ความประสงค์หรือการกระทำของนิติบุคคลจะแสดงออกโดยทางผู้แทนของนิติบุคคลตามข้อบังคับในทะเบียนนิติบุคคลนั้นๆ

ความเป็นนิติบุคคล มีผลทำให้เป็นบุคคลในทางกฎหมายที่จะมีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายได้ ดังนั้น นิติบุคคลย่อมสามารถทำนิติกรรมสัญญา ก่อหนี้ หรือเป็นเจ้าของ หนี้ แยกต่างหากจากบุคคลธรรมดาได้ ในทางกลับกัน หากหน่วยงานหรือองค์กรใดไม่เป็นนิติบุคคลก็ไม่สามารถที่จะมีสิทธิหรือหน้าที่ในทางกฎหมายย่อมไม่อาจใช้สิทธิหรือถูกฟ้องร้องได้ เช่น รัฐบาลแม้จะเป็นคณะบุคคลแต่ไม่ใช่นิติบุคคลตามกฎหมาย ผู้เสียหายจากการกระทำของรัฐบาลไม่อาจฟ้องร้องรัฐบาลได้ แต่อาจฟ้องร้องกระทรวง ทบวง กรม ที่อยู่ในความรับผิดชอบแทนได้ เพราะองค์กรเหล่านี้เป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย เป็นต้น

ทั้งหมดที่กล่าวมาคงพอจะเข้าใจได้ว่า คนนั้นมีมีความสำคัญเพียงใดในทางกฎหมาย เพราะเป็นทั้งผู้บัญญัติกฎหมายและเป็นผู้ต้องปฏิบัติตามกฎหมายไปด้วยในขณะเดียวกัน ซึ่งหลักการปฏิบัติตามกฎหมายสำคัญที่สุดก็คือทุกคนมีความเสมอภาคกันในทางกฎหมาย และต้องใช้สิทธิในทางที่ไม่กระทบต่อสิทธิของผู้อื่น สังคมจึงจะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขนั่นเอง.

Source :

สยามธุรกิจ

Date : 11 ก.ย. 2559

Page :

12

No :



ใกล้เกลี่ยหมื่นก่อนฟ้อง : ชาตชาย พยุทมาวิชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน และ ธนรัตน์ กิ่งทอง ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ประจำสำนักประธานศาลฎีกา ร่วมเปิดโครงการ "ธนาคารออมสินร่วมใจใกล้เกลี่ยหนี้พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทางมงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาพระบรมราชินีนาถ" เพื่อระงับข้อพิพาทก่อนฟ้อง